

ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) ตรวจสอบทางวิชาการประจำปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.ดิگانต์ เพียรธัญญกรณ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดร.ระพีพรรณ ร้อยพิลา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ดร.ชรินดา พิมพ์บุตร	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ต้นฉบับ	นางสาวนุชรา กุลยะ/นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์/นางสาววนิดา จันทร์หอม
ออกแบบปก	นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์
กำหนดเผยแพร่	ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม)
พิมพ์ที่	โรงพิมพ์สมศักดิ์การพิมพ์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1773/30 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-1896, 0-4273-6277 โทรสาร 0-4271-3552 E-mail : somsak_prs@yahoo.com , somsak.pr@hotmail.com

บทบรรณาธิการ

วารสาร **การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ** (Journal of Educational Administration and Leadership Sakhon Nakhon Rajabhat University) ฉบับนี้เป็นฉบับที่ ๑๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการเผยแพร่บทความทางวิชาการ งานวิจัยบทความวิทยานิพนธ์ และงานสร้างสรรค์อื่นๆ ของนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้ ทางด้านการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มีกำหนดออกปีละ ๔ ฉบับ (ราย ๓ เดือน) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในโอกาสต่อไป การจัดทำวารสารนี้จึงมีความเข้มงวดกับแนวปฏิบัติและข้อชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการเป็นบรรทัดฐานแห่งคุณภาพ ถึงแม้จะยังมีข้อจำกัดหลายประการแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และมีความชัดเจน โดยได้จัดทำอย่างเต็มศักยภาพในสภาพปัจจุบัน

วาระสำคัญที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ทั้งที่เป็นบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ ความคิด ในการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ และสามารถนำผลกรวิจัยที่ค้นพบไปพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของไทยให้สูงขึ้นทัดเทียมกับอารยประเทศต่อไปและหวังว่าสาระต่างๆ ที่ได้นำเสนอในวารสารฉบับนี้จะช่วย ทำให้เกิดประโยชน์ทางวิชาชีพทางการศึกษาและภาวะผู้นำได้อย่างกว้างขวาง

ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการของบทความวิทยานิพนธ์และบทความวิจัย ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนด้วยน้ำใจที่ดีเยี่ยมและขอขอบคุณกองบรรณาธิการ คณะทำงานทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างสรรค์วารสารฉบับนี้ กรณีที่ท่านมีข้อคิดเห็นใดๆ ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพให้มีความเหมาะสม มากยิ่งขึ้น ขอเรียนเชิญส่งข้อเสนอแนะมาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสมต่อไป ด้วยความยินดีและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร
บรรณาธิการ